

มองเศรษฐกิจภาคเหนือที่ผ่านมามาไตรมาสแรก ปี 2558 และแนวโน้มข้างหน้า

ดร.สิงห์ชัย บุญยโยธิน

ในทุก ๆ ปลายไตรมาส ธปท. สำนักงานภาคเหนือ จะมีการประเมินภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของภาคเหนือให้ประชาชนและผู้ประกอบการทราบถึงพัฒนาการในช่วงที่ผ่านมา และชี้ให้ทราบถึงแนวโน้มระยะใกล้ข้างหน้า เพื่อให้มีการเตรียมพร้อมในทุกภาคส่วน สำหรับการเริ่มต้นไตรมาสแรกของปีนี้ พบว่าเศรษฐกิจรวม ๆ ของประเทศฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดไว้ เนื่องจากกลจักรที่สำคัญคือ การส่งออกลดลงในเกือบทุกหมวดอุตสาหกรรม จากที่ภาวะเศรษฐกิจจีนและเอเชียชะลอตัวลง เช่นเดียวกับการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจยังไม่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปได้ เหลือเพียงการลงทุนภาครัฐและภาคการท่องเที่ยวที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้บางส่วน สำหรับเศรษฐกิจภาคเหนือ แม้ภาพรวมจะดูดีกว่าภาพรวมของประเทศไปบ้าง แต่ยังคงมีความเสี่ยงข้างหน้าที่เราจะต้องพิจารณากันต่อไป

ทั้งนี้ ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจภาคเหนือ คือ ภาคการท่องเที่ยวที่ยังเติบโตได้ดีจากนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน เห็นได้จากการเพิ่มขึ้นของเที่ยวบินตรงและเช่าเหมาลำของนักท่องเที่ยวชาวจีน รวมถึงอัตราการเข้าพักโรงแรมสูงถึงร้อยละ 65 ภาวะการท่องเที่ยวดังกล่าวได้กระตุ้นให้มีการใช้จ่ายในสินค้าอุปโภคบริโภคในภาคเหนือได้ระดับหนึ่ง ภาคการส่งออกก็ยังถือว่าใช้ได้จากความต้องการต่อเนื่องในสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านด่านชายแดน แม้จะชะลอตัวบ้าง อันเป็นผลจากการที่ทางการเมียนมาเข้มงวดในการนำเข้าสินค้าในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมามีราคาน้ำมันที่ลดลง ทำให้ยอดส่งออกน้ำมันปรับลดลง การใช้จ่ายในหมวดลงทุนของภาครัฐนับเป็นกลจักรสำคัญที่มีส่วนกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงนี้ แม้ว่าจะต้องใช้เวลาบ้างกว่าที่เม็ดเงินจะเข้าสู่ระบบ อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจภาคเหนือก็ยังคงได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ยังซบเซาไปมาก จากที่ผลผลิตภาคเกษตร รายได้เกษตรกรตกต่ำ ภาวะภัยแล้ง ความกังวลต่อภาระหนี้ครัวเรือนในระดับสูง การลงทุนใหม่ ๆ ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังซบเซาต่อเนื่องอยู่ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคยังไม่ดีขึ้น

กล่าวโดยสรุป เศรษฐกิจภาคเหนือในไตรมาสแรกปีนี้ แม้จะดีกว่าก่อนหน้าบ้าง โดยได้รับอานิสงส์จากภาคท่องเที่ยว การค้าชายแดน และการลงทุนภาครัฐ แต่ปัจจัยลบจากความไม่เชื่อมั่นต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศข้างหน้า ความกังวลต่อหนี้สินครัวเรือน สถาบันการเงินมีความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อและติดตามหนี้สินเข้มข้นขึ้น ทำให้เกิดความชะงักงันของการลงทุนภาคเอกชน นอกจากนี้ ความเสี่ยงที่ภาคท่องเที่ยวอาจชะลอตัวลงเนื่องจากเศรษฐกิจจีนและเอเชียเริ่มชะลอตัวลง รวมถึงช่วงข้างหน้าเป็นช่วงหน้าฝนที่หมดฤดูการท่องเที่ยว และการค้าชายแดนอาจชะลอตัวลงไป จึงดูเหมือนจะมีปัจจัยลบมากกว่าเดิม ฉะนั้น ทุกภาคส่วนอาจต้องคำนึงถึงความเสี่ยงดังกล่าวไว้ด้วย โดยหวังว่าภาครัฐจะสามารถผลักดันการใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นไปได้อย่างที่ตั้งใจไว้ครับ